



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh Sát OC, 714-904-7042

Sở Cảnh Sát Quận Cam Ủng Hộ Ngày Đi Bộ và Trượt Xe Đến Trường 4 Tháng Mười

Santa Ana, Calif.– Sở Cảnh Sát Quận Cam khuyến khích các bậc phụ huynh và học sinh hãy cùng với các bạn cùng lớp tham dự việc đi bộ, đi xe đạp, hay trượt xe đến trường ngày 4 tháng Mười.

“Ngày Đi Bộ và Trượt Xe Đến Trường” được kỷ niệm hàng năm để nhấn mạnh lợi ích của việc tập thể thao và thực hành sự an toàn cho khách bộ hành và đường phố với các học sinh khác, gia đình, và những người chăm sóc.

Ngày Đi Bộ và Trượt Xe Đến Trường là cơ hội tốt cho các gia đình đi ra ngoài và cùng nhau gặp gỡ,” Trung Sĩ Kyle Ishii thuộc Sở Cảnh Sát Quận Cam phát biểu: “Đi bộ, lái xe đạp, dùng trượt ván hay đi xe gắn máy đến trường không những cung cấp việc tập thể thao, nhưng đồng thời cũng giúp quảng bá sự quan trọng việc an toàn của những con đường đến các trường học.”

Sở Cảnh Sát Quận Cam đưa ra những mẹo vặt cho học sinh đi bộ, lái xe đạp, hay trượt xe đến trường:

- Dự định lộ trình của mình trên những đường phố có vỉa hè hay những khoảng đường nhỏ cách biệt xe cộ đông đảo. Nếu không có vỉa hè, đi bộ tránh các xe cang xa càng tốt, và mặt hướng về phía xe cộ.
- Sử dụng những chỗ băng qua đường, nên chọn những nơi có bản hiệu hay đèn hiệu bắt phải ngừng xe. Nếu không có những chỗ vẽ dành cho băng qua đường, nên băng qua đường tại những góc đường nơi có ít lần ranh dành cho xe chạy hay giới hạn vận tốc thấp hơn.
- Luôn luôn quan sát trái-phải-trái trước khi băng qua đường. Tiếp tục theo dõi xe cộ khi bạn đang băng qua đường.
- Xem chừng các xe đang vào hay rời khỏi các ngõ nhà hay những chỗ đậu xe.
- Luôn luôn đội mũ an toàn khi lái xe hay trượt xe.
- Cảnh giác với những động tĩnh chung quanh mình. Giữ mức độ âm thanh của máy nghe tay hay headphone thấp vừa đủ để bạn có thể nghe các tiếng động chung quanh bạn.

Các tài xế phải cẩn thận tuyệt đối và phải đoán trước sẽ có nhiều người đi bộ và lái xe đạp vào buổi sáng ngày 4 tháng Mười, cũng như chuẩn bị phải ngừng xe nhường cho xe buýt chở học sinh và trẻ em băng qua đường. Các tài xế luôn luôn canh chừng tốc độ của họ và phải chậm lại khi đến khu vực trường học.

Các trường học được khuyến khích ghi danh tại walkbiketoschool.org như một phương thức để theo dõi sự tham dự và cho thấy sự ủng hộ vào sự năng động, lành mạnh, và an toàn giao thông.

Tài cấp cho chương trình này là ngân khoản tặng đỡ từ Văn Phòng An Toàn Giao Thông California xuyên qua Cơ Quan Quản Trị Giao Thông An Toàn Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA). ###

